

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รว.พม.	<p>๑. ขอชมเชย สปท.พม.ที่ได้นำเสนอการประชุมภาคภาษาอังกฤษ ขอให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และมีผลการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นต่อไป</p> <p>๒. การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสถานภาพสตรี (CSW) สมัยที่ ๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๔ มี.ค. ๒๕๕๔ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอขอบคุณทีมงานฝ่ายอำนวยความสะดวกที่จัดส่งข้อมูลรายงานข่าวให้ รว.พม.ทราบทุกวัน การเดินทางครั้งนี้ รว.พม.ได้ไปดูงานต่าง ๆ อาทิ งานด้านเด็กกำพร้าและการจัดบ้านให้กับผู้ที่มีปัญหาโครงการช่วยเหลือหญิงไทยที่อยู่ต่างประเทศผู้ปฏิบัติงานประชุมช่วงเดือน ก.ค.๒๕๕๔ ขอให้มีประเทศเครือข่ายในเอเชีย อาทิ ไต้หวัน จีน ร่วมด้วย แนะนำคนที่จะไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นควรมีหลักสูตรในการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา/กฎหมาย/วัฒนธรรม/ญี่ปุ่นจะสนับสนุนบ้านนิตยดาราให้แก่ประเทศไทย ๕๓๐ หลัง ซึ่งอาจเป็นบ้านเพียข้าราชการ/ผู้มีรายได้น้อย ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป</p> <p>๓. จากการรายงานข่าว/กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามบทบาทภารกิจ</p> <p>๔. การกิจ/การขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป</p> <p>๔.๑ สถานการณ์ภัยแล้ง ขอให้ติดตามและช่วยเหลือชุมชนบทบาทภารกิจ</p> <p>๔.๒ รัฐบาลชมเชยโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จึงขอให้ดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป</p> <p>๔.๓ เรื่องที่อยู่อาศัย</p> <p>- โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ขอให้เร่งรัดการดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการใหม่ในพื้นที่แปลง ๘</p> <p>- ขอให้ขับเคลื่อนและดำเนินการโครงการจัดระเบียบพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวและริมแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป</p> <p>๔.๔ เรื่องการจัดระเบียบคนขอทาน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปในเชิงบูรณาการ โดยศึกษาถึงต้นทาง/ช่องทางขอทานในประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพคนขอทาน/ฟื้นฟูอย่างมีมาตรฐานและสามารถส่งกลับสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิใจ</p> <p>๔.๕ เรื่องเยาวชน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฝึกอบรมเยาวชนให้มีความกล้าหาญ/มีความรู้ความสามารถ/การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้สามารถพูดในเวทีต่าง ๆ ได้</p> <p>๔.๖ การปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามเทนนิส และการปรับปรุงมิหัตถ์นโดยรอบภายในสนามลงเคราะห์ใต้หญิงบ้านราชวิถี ขอขอบคุณที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และขออุราวละเอียดดังกล่าว</p> <p>๔.๗ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่ง พม.มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดแยก/เยียวยา/สถานที่ควบคุม</p>	<p>สปท.พม./ทุกหน่วยงาน</p> <p>สท./กศท./ทอช./ฝ่ายผู้อำนวยการ</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ดช.</p> <p>กศท.</p> <p>ทอช.</p> <p>สท.</p> <p>ดช.</p> <p>ดช.</p> <p>สป.</p>

หนังสือด่วนที่สุดที่ พม ๐๓๐๑/ว๓๕๕๑ ลว.๒๑ มี.ค. ๒๕๕๔

ทราบ

อริยชัย ๑๓๓๓๐๑
 (นางสาวสมรวิธ นพทอง)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(Signature)
 (นางสาว...)

(Signature)
 (นางสาว نرمิ่ง สุพรรณเสถียร)
 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

(Signature)
 ๕๒ ปี. ๕๓

เรียนทาง ดช.
 เพื่อให้ทราบและ
 พิจารณาสั่งการ